

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประเด็น : ด้านการเรียนการสอน

หัวข้อ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา”

ณ ห้อง 224 ระหว่างเวลา 14.00-15.30

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1	อาจารย์ธนพจน์ แพรสุวรรณ	ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีพิต จากการทำไปปฏิบัติงานจริงใน สถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนา ตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบ วิชาชีพ และการก้าวสู่ระบบการทำงาน
2	อาจารย์สรพงษ์ ศรีเดช	สร้างบัณฑิตไทยให้มีทักษะที่พร้อมในการปฏิบัติงาน (Employability) และมีทักษะ (Skills) ที่ตรงตามความต้องการ ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน รวมทั้งมีศักยภาพที่ พร้อมเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ที่สามารถ ทำงานได้ทั่วโลก (Global Mobility)
3	อาจารย์ชุติมา พรหมณันท์	ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ ตลาดแรงงาน โดยเชื่อมโยง การประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ ความรู้ใหม่ ทำให้อัตลักษณ์มีคุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะที่ พร้อมในการปฏิบัติงาน (Employability)
4	ดร.สิริมาศ หมั่นสาย	เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาอาจารย์ โดยอาจารย์ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับ จากการไปนิเทศงานหรือ ทำงานกับภาคอุตสาหกรรมมาพัฒนาหลักสูตร หรือพัฒนาการ เรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อ ร่วมกันพัฒนา หรือต่อยอดภารกิจด้านการวิจัยและบริการ วิชาการ
5	อาจารย์ภิรมย์พร แสงสุริยาโรจน์	การจัดทำและประชาสัมพันธ์ CWIE (Information) เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง แนวคิด (Concept) มาตรฐาน (Standard) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) รวมถึง ประโยชน์ที่ นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และสถาน ประกอบการจะได้รับ (Win-Win-Win Benefit) จาก CWIE

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
6	อาจารย์เยาวเรศ กาฬภักดี	การจับคู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ (Matching) เพื่อเปิด โอกาสให้สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการได้ทำความรู้จักและทราบ ความต้องการของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาทราบว่าควรส่งนักศึกษาไปที่ใด และสถานประกอบการทราบว่ามึนักศึกษาในสาขาที่ ตนเองต้องการอยู่ในสถาบันใดบ้าง

สรุปประเด็น :

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีพิต จากการใช้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. สร้างบัณฑิตไทยให้มีทักษะที่พร้อมในการปฏิบัติงาน (Employability) และมีทักษะ (Skills) ที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเชื่อมโยง การประยุกต์ใช้ความรู้สู่ การปฏิบัติ การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
4. โดยอาจารย์สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับ จากการไปนิเทศงานหรือทำงานกับภาคอุตสาหกรรมมาพัฒนาหลักสูตร หรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. การจัดทำและประชาสัมพันธ์ CWIE (Information) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง แนวคิด (Concept) มาตรฐาน (Standard) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
6. การจับคู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ (Matching) เพื่อเปิด โอกาสให้สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการได้ทำความรู้จักและทราบ ความต้องการของแต่ละฝ่าย
